



ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักทรัพยากรบุคคล โดยศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๗ เกณฑ์การตัดสิน แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เอกสารแนบหมายเลข ๑

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มีดังนี้

๑. ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ ๒

๓. ควรไปถึงสถานที่ในการประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องเพื่อเข้ารับการประเมินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่แล้ว

๔. ในขณะที่รอเข้ารับการประเมิน ให้นั่งในบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ห้ามพูดคุยเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินทันทีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการประเมิน

๕. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้ารับการประเมินกับกรรมการประเมินตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้เท่านั้น

๖. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ หรือคำสั่งของกรรมการประเมิน รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบการประเมินที่กำหนดไว้นี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการประเมินมีอำนาจพิจารณาปรับตัก เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแล้ว ให้ผู้เข้ารับการประเมินออกจากบริเวณอาคารที่ใช้เป็นที่ทำการประเมินโดยเร็ว และห้ามกระทำการอันใดเป็นการรบกวนผู้รอเข้ารับการประเมิน

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายใด ไม่มีหรือขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

/ง) ศูนย์อนามัย...

ง) ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ <http://hpc8.anamai.moph.go.th> และ ตัดประกาศที่ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี เลขที่ ๕๘๒ หมู่ ๑๒ ถนนอุตร-สามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายกฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ไม่มีผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๐๐๘	นาย	อนาวิล	คลังชำนาญ
๐๑๓	นาย	กรณินทร์	ชั้นละ
๐๑๙	นางสาว	ทิพย์สุดา	วิพิมพ์สุทธิ์
๐๓๗	นางสาว	ณิชนันท์	เดชกล้า
๐๔๔	นาย	ณภัทร	พิสัยพันธ์
๐๕๓	นางสาว	อรุณรัตน์	ศรีสถาน
๐๖๐	นางสาว	สุจริตรา	ดำเนิน

ตารางวันสอบสัมภาษณ์และทดสอบการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี หน่วย	การสอบ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	เลขประจำตัวสอบ	เวลา	ห้องสอบ
วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖						
๑	สอบสัมภาษณ์	นักทรัพยากรบุคคล	๗	๐๐๘ - ๐๖๐	<u>รายงานตัวเวลา</u> ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. <u>สอบสัมภาษณ์เวลา</u> ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ห้องประชุมทองตัน ชั้น ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี